

XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

Giải pháp nâng cao giá trị cho nông sản

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: VẤN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI



Để hình thành chuỗi cung ứng an toàn, từ khâu sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ đều phải được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm.

Thực tế cho thấy, việc sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh mới chỉ dừng ở từng công đoạn đơn lẻ, chưa hình thành được mối liên kết giữa sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, cùng với những quy định ngặt nghèo về điều kiện công nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn khiến số lượng chuỗi

cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của một tỉnh nông nghiệp. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, việc xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh còn không ít khó khăn.

Bà Trần Thị Liên Hoa, Trưởng phòng Chế biến, thương mại nông sản cho biết: Để hình thành chuỗi cung ứng an toàn, từ khâu sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ đều phải được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Chỉ cần một "mắt xích" bị đứt gãy sẽ không thể hình thành chuỗi. Đơn cử như sản phẩm trà thảo

được của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, mặc dù từ các khâu sản xuất - chế biến đều được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng do Công ty chưa có cửa hàng bày bán tại Thái Bình được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm vì vậy không hình thành chuỗi cung ứng an toàn. Hoặc như sản phẩm nước mắm cũng rất khó để hình thành chuỗi cung ứng nông sản an toàn khắp kín khi Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ có thể kiểm định, cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến đến tiêu thụ nhưng sản xuất ban đầu lại không rõ ràng, do doanh nghiệp tự thu mua từ các cơ sở khai thác nhỏ lẻ...

Một thực trạng hiện nay là hầu hết các nông sản được sản xuất theo kiểu "mùa nào thức đấy", mang tính thời vụ cao vì vậy khối lượng và chủng loại sản phẩm nông sản chưa đủ và không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ cũng là một khó khăn cho việc gắn kết giữa cơ sở sản xuất với kinh doanh tạo thành chuỗi. Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu

tư cho các tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sản xuất chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn hạn hẹp. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn khó khăn về kinh phí đầu tư như chi phí lấy mẫu, chi phí chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm... Vì vậy rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm có nhu cầu xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản xây dựng và phát triển chuỗi liên kết nông sản an toàn, thời gian tới, Chi cục sẽ hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với 3 sản phẩm gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed theo chương trình hỗ trợ của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Muốn phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu nuôi trồng, canh tác đến thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trước hết, người sản xuất nông sản phải được nâng cao hiểu biết về áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ

thuật, phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học vào sản xuất để bảo đảm chất lượng nông sản. Cần làm tốt công tác truyền truyền để thay đổi nhận thức, hành vi trong sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn; để người dân hiểu rõ lợi ích khi tham gia chuỗi liên kết nói chung, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nói riêng; cách thức vận hành chuỗi đúng quy chuẩn, quy trình sản xuất an toàn.

Thời gian qua, tỉnh cũng đã quy hoạch các vùng sản xuất an toàn tập trung quy mô để hình thành chuỗi cung ứng an toàn cần có sự hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất, chỉ phí xúc tiến thương mại. Cần có chính sách khuyến khích thành lập các nhóm liên kết, tổ hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hỗ trợ mặt bằng, tín dụng... Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp để các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường. Các ngành chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở đạt yêu cầu đồng thời nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

LƯU NGÀN

ĐỒNG HƯNG Thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hưng vừa tổ chức hội nghị nghe kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, Đồng Hưng có 27 xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, còn 16 xã chưa về đích. Trong tháng 8/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí tại các xã, nhất là các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, các xã chưa về đích đã kiện toàn và phân công cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, ban phát triển các thôn; tổ chức hội nghị mở rộng với cấp ủy, cán bộ xã, triển khai công tác xây dựng nông thôn mới trong toàn Đảng bộ. Tổ chức rà soát chi tiết các tiêu chí nông thôn mới. Sau rà soát có 7 xã đăng ký về đích trong năm 2018.

Để các xã về đích đúng lộ trình đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức nhận xi măng hỗ trợ và thi công theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ cảnh quan môi trường. Thi công các công trình cần thiết chưa có, chỉnh trang công trình hiện có bảo đảm yêu cầu. Phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới...

THU HIỀN

TIỀN HẢI Tổ chức hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại

Theo kế hoạch, huyện Tiên Hải tổ chức hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại hàng Việt từ ngày 10 - 16/10/2018. Hội chợ nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người và tiềm năng thế mạnh của huyện Tiên Hải, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận thị trường trên địa bàn huyện, để mở rộng giao lưu hàng hóa, xúc tiến thương mại. Quy mô hội chợ từ 80 - 100 gian hàng tập trung các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, sành sứ, thủy tinh, trang trí nội thất... Để hội chợ diễn ra đạt kết quả tốt, UBND huyện Tiên Hải đã yêu cầu các ngành, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung, công việc được phân công. Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội chợ. Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự. Đơn vị tổ chức hội chợ bố trí mặt bằng, trang trí hội chợ phù hợp, bảo đảm tính thẩm mỹ trong thời gian diễn ra hội chợ.

MANH THẮNG

Cấp trên 15.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

9 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp trên 15.700 giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. Trong đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký 53 GCN cho tổ chức, diện tích 74,97ha; cấp đổi, cấp lại 9.265 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, hoàn thiện 6.400 hồ sơ cấp mới, chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình UBND huyện, thành phố ký. Đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm trên 10.740 hồ sơ, liên chuyển 15.024 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước và thu phí gần 1.300 trường hợp. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung rà soát, tổng hợp số GCN còn tồn đọng chưa trao cho người sử dụng đất.

MINH NGUYỆT

Hướng đến sự hài lòng của người dân

Các giao dịch liên quan đến quản lý đất đai luôn là vấn đề phức tạp và chịu nhiều áp lực vì dễ nảy sinh mâu thuẫn. Xác định được điều đó, thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Hải tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị nhằm hướng đến sự hài lòng của nhân dân, tránh nảy sinh tiêu cực, bức xúc trong lĩnh vực đất đai.

Vừa qua, Báo Thái Bình nhận được thư của bà Đỗ Thị Minh Tươi ở thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiên Hải thông tin về việc gia đình bà đã được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) và cảm ơn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Hải đã tạo điều kiện giúp đỡ bà. Chúng tôi đã tìm hiểu thêm thông tin và được biết: Năm 2004, do cán bộ địa chính xã đo sai diện tích dẫn tới việc số đo của gia đình thiếu 8m². Bà đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại và cấp đổi sổ đỏ. Được cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn, giúp đỡ

tận tình các thủ tục hành chính và quy định của pháp luật, tháng 7/2018, gia đình bà Tươi đã được cấp đổi sổ đỏ đúng với diện tích đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Không giấu được niềm vui, bà Tươi cho biết: Do kinh tế khó khăn, hiểu biết pháp luật hạn chế và cần bộ địa chính cũ của xã An Ninh gây khó khăn nên nhiều năm liền tôi không thể làm lại được sổ đỏ cho đúng với thực tế diện tích đất của gia đình. Từ khi địa phương thay cán bộ địa chính mới và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện giúp đỡ, gia đình tôi đã được cấp đổi sổ đỏ mới theo đúng nguyện vọng. Hạnh phúc nhất là biết gia đình tôi nghèo khó, các cán bộ của Chi nhánh đã hỗ trợ tiến công đo đạc xác minh diện tích đất.

Còn ông Nguyễn Văn Rạng có đầm nuôi thủy sản tại xã Nam Cường, huyện Tiên Hải cho biết: Để ổn định và phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản, gia đình gặp khó khăn về vốn. Vừa qua, nhờ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Hải hỗ trợ, giúp

đỡ các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký thế chấp kết quả đo, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện mọi giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện. Không chỉ có vậy, các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch đều được cán bộ của đơn vị nhiệt tình giải thích, trách nhiệm, giúp đỡ.

Ông Bùi Đức Minh ở thị trấn Tiên Hải khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Hải về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho biết: Ngoài tìm hiểu các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công, tôi còn được các cán bộ ở đây tiếp đón, có thái độ phục vụ người dân niềm nở, chỉ bảo,

chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thời gian qua. Có được kết quả đó, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện mọi giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện. Không chỉ có vậy, các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch đều được cán bộ của đơn vị nhiệt tình giải thích, trách nhiệm, giúp đỡ.



Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Hải hướng dẫn người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu

Tết Trung thu là dịp như cầu sử dụng các loại thực phẩm của người dân tăng cao. Đây cũng là dịp khấp các địa phương, cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình, các khu dân cư trong tỉnh tổ chức các bữa ăn liên hoan mặn, liên hoan ngọt tập thể cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhân dân vui tết Trung thu. Đặc biệt, dịp tết Trung thu, lượng tiêu thụ các loại bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát cũng tăng đột biến. Song thực trạng đáng lo ngại là có nhiều mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu sản xuất theo thời vụ; nhiều loại thực phẩm nhập từ nước ngoài chưa được kiểm nghiệm chất lượng; nhiều bữa ăn

tập thể chế biến không chuyên nghiệp... dẫn đến nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Vì vậy, yêu cầu bảo đảm ATTP trước, trong và sau tết Trung thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm ATTP năm 2018. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP dịp tết Trung thu tới các ngành thành viên, các huyện, thành phố, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Để bảo đảm tốt công tác ATTP rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền,

các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị và toàn thể nhân dân trong tham gia giám sát, bảo đảm ATTP và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Riêng Sở Y tế đã tăng cường chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị y tế tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP; tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống, cung cấp suất ăn, các cơ sở tổ chức bữa ăn đông người. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức bảo đảm ATTP của toàn cộng đồng, để phòng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm có

thể xảy ra trong dịp tết Trung thu. Ngoài ra, Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất kiểm nghiệm nhanh các mẫu thực phẩm của các đơn vị thanh tra, kiểm tra tới đến phục vụ cho kết luận và xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc thiết yếu cho việc khám và điều trị bệnh kịp thời cho nhân dân trong trường hợp có ngộ độc thực phẩm đáng người xảy ra... Theo ông Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Trên địa bàn tỉnh có nhiều loại sản phẩm bánh trung thu bày

bàn trên thị trường, ngoài các cơ sở có thương hiệu của các công ty lớn thì trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống khác, trong đó có 12 cơ sở sản xuất bánh trung thu đã gửi hồ sơ tự công bố sản phẩm tại địa phương. Thời gian qua, Chi cục đã tích cực tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại một số cơ sở, trong đó chú trọng các tiêu chí bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh bánh nướng, bánh dẻo. Ngoài ra, Chi cục cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát ATTP dịp tết Trung thu cho cán bộ trung tâm y tế, trạm y tế các xã phường, thị trấn; tổ chức truyền thông tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và nước giải khát nhằm bảo đảm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm ATTP có thể xảy ra.

Để bảo đảm ATTP dịp tết Trung thu, đặc biệt là tránh xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể, ông Trần Đăng Chuẩn cũng khuyến cáo: Các địa phương, đơn vị tổ chức các bữa ăn mặn, mâm cỗ trung thu cho các em phá cỗ đêm rằm cần chú trọng bảo đảm mua thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ; lựa chọn mua bánh trung thu ở những cơ sở sản xuất uy tín, đặc biệt các loại bánh trung thu có thời gian sử dụng ngắn nên cần chú ý tránh mua phải bánh đã hết hạn sử dụng. Các hộ gia đình cũng cần chú ý việc bảo quản thực phẩm, đặc biệt là bánh nướng, bán dẻo còn tồn lại sau tết Trung thu; tránh ăn phải thực phẩm ôi thiu, quá hạn nhằm bảo đảm ATTP cả trước, trong và sau tết Trung thu, để trung thu diễn ra vui tươi song phải an toàn về sức khỏe.

HÀ DƯƠNG



Sân xuất bánh trung thu tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng.